

LY HOANG

SÔNG VÀ CHIA S - THÁNH CA TIN M - NG - L THÁNH GIA

Kính chúc Quý Cha, Quý Thầy, Quý Soeurs, Quý Anh Chị và Gia Đình Mừng Mùa Giáng Sinh đầy tràn Thánh Ân. HXLy.

Lúc 12g trưa thứ Sáu 25/12, Đức Thánh Cha đã đọc S điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi tại Rôma và toàn thế giới, và ban phép lành kèm ơn Toàn Xá.

Anh chị em thân mến, Chúc mừng Giáng sinh!

Tôi muốn chuyển đến mọi người thông điệp mà Giáo hội loan báo trong ngày hôm nay, theo lời của Tiên tri Isaia: "Mẹ hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, và mẹ tôi người con đã đem đến ban ơn cho chúng ta" (Is 9: 5).

Mẹ hài nhi đem đến sinh ra: sinh ra luôn là nguồn hy vọng, là niềm sống, là hòa bình của thế giới. Và Hài Nhi này, là Chúa Giêsu, đã đem đến "sinh ra cho chúng ta": mẹ chúng ta không có biên giới, không có những quy định hay những lo ngại. Hài Nhi mà Đức Trinh Nữ Maria sinh ra tại Bethlehem đã đem đến sinh ra cho tất cả mọi người: hài nhi này là "Con Mẹ" mà Thiên Chúa đã ban cho toàn thế giới nhân loại.

Như Hài Nhi này, tất cả chúng ta có thể hiểu rằng Thiên Chúa và người Người là "Cha", là "B". Chúa Giêsu là Con Mẹ; không ai khác biệt Chúa Cha, trừ ra Chúa Con. Nhưng Ngài đã đem đến thế gian chính xác là đem đến khi thiên nhan của Chúa Cha cho chúng ta. Và như vậy, như Hài Nhi này, tất cả chúng ta có thể gọi nhau là anh em và thực sự là anh em với nhau: bất kể sắc tộc, chủng tộc nào, bất kể những ngôn ngữ và văn hóa, bất kể những khác biệt về bản sắc giới của chúng ta, tất cả chúng ta đều là anh chị em.

Trong ngày hôm Giáng Sinh, chúng ta cần hành bước trong ánh sáng của Chúa Kitô đem đến thế gian và Ngài đem đến cho mọi người: không phải chỉ cho một số người mà thôi. Ngày nay, trong thế giới tăm tối và bất ổn nảy ra bởi những dục vọng, mẹ tôi tia sáng hy vọng xuất hiện, chúng ta nhìn thấy khám phá về vắc-xin. Nhưng để những ngọn đèn này chiếu sáng và mang lại hy vọng cho toàn thế giới, chúng ta cần có sự sống cho tất cả mọi người.

Xin Chúa Hải Đờ ng giúp chúng ta luôn sờ n sàng, rờ ng lờ ng và hờ trờ , đờ c biờ t là đờ i vờ i nhờ ng ngờ i yờ u đờ i nhờ t, nhờ ng ngờ i bờ nh tờ t và nhờ ng ngờ i thờ t nghiờ p hoờ c gờ p khó khăn nghiêm trờ ng do nhờ ng hờ u quờ kinh tờ gây ra bờ i đờ i đờ ch, cũng nhờ nhờ ng phờ nờ , là nhờ ng ngờ i trong nhờ ng thán g bờ cô lờ p gờ n đây đã phờ i hờ ng chờ u bờ o lờ c gia đờnh.

Đờ i mờ t vờ i mờ t thờ thách đàng vờ t qua mờ i biên giờ i, chúng ta không thờ đờ ng lên nhờ ng rào cờ n. Chúng ta phờ i sát cánh bên nhau. Mờ i ngờ i đờ u là anh em cờ a tôi. Trong mờ i ngờ i tôi nhìn thờ y thiên nhan cờ a Chúa đờ c phờ n chiờ u, và trong nhờ ng ngờ i đau khờ , tôi thờ y Chúa đàng cờ u xin sờ giúp đờ cờ a tôi. Tôi thờ y đờ i đờ i nhờ ng ngờ i bờ nh tờ t, nhờ ng ngờ i nghèo, nhờ ng ngờ i thờ t nghiờ p, nhờ ng ngờ i bờ gờ t ra ngoài lờ xã hờ i, ngờ i di cờ và ngờ i tờ nờ n: tờ t cờ là anh chờ em!

Cờ u mong Chúa Giêsu Hải Đờ ng chờ a lành vờ t thờ ng cho nhờ ng ngờ i dân Syria yêu đờ u, nhờ ng ngờ i đã kiờ t quờ vì chiờ n tranh và nhờ ng hờ u quờ cờ a nó, đờ n nay là cờ mờ t thờ p kờ rờ i, và tình trờ ng cờ a hờ càng thêm trờ m trờ ng bờ i đờ i đờ ch.

Xin Chúa Hải Đờ ng ban tình huynh đờ cho mờ nh đờ t đã chờ ng kiờ n Ngờ i sinh ra. Cờ u xin cho ngờ i Israel và ngờ i Palestine khôi phờ c lòng tin lờ n nhau đờ tìm kiờ m mờ t nờ n hòa bình công bờ ng và lâu dài thông qua đờ i thoờ i trờ c tiờ p, có khờ năng vờ t qua bờ o lờ c và vờ t qua nhờ ng oán hờ n đàng thờ ng trờ vùng đờ t này, đờ hờ có thờ làm chờ ng cho thờ giờ i vờ vờ đờ p cờ a tình huynh đờ .

Cờ u mong Lờ i Vĩnh Hờ ng cờ a Cha là nguờ n hy vờ ng cho lờ c đờ a Mờ Châu, đờ c biờ t bờ i nhờ hờ ng bờ i coronavirus, đàng làm trờ m trờ ng thêm nhiờ u đau khờ đã đờ nờ ng lên lờ c đờ a này, và thờ ng trờ nên trờ m trờ ng hờ n do hờ u quờ cờ a tham nhữ ng và nờ n buôn bán ma túy. Xin Chúa giúp vờ t qua nhờ ng căng thờ ng xã hờ i gờ n đây ở Chí Lờ i và chờ m đờ t sờ đau khờ cờ a ngờ i dân Venezuela.

Xin Chúa bờ o vờ nhờ ng ngờ i dân bờ thiên tại ở Đờ ng Nam Á, đờ c biờ t là ở Phi Luờ t Tân và Viờ t Nam, nờ i có nhiờ u cờ n bão đã gây ra lũ lờ t vờ i hờ u quờ tàn khờ c đờ i vờ i các gia đờnh sờ ng ở nhờ ng vùng đờ t đó, gây ra các thiờ t hờ i nhân mờ ng, thiờ t hờ i môi trờ ng và nhờ ng hờ u quờ đờ i vờ i nờ n kinh tờ đờ a phờ ng.

Và khi nghĩ đờ n Á Châu, tôi không thờ nào quên nhờ ng ngờ i Rohingya: Cờ u xin Chúa Giêsu, Đờ ng đã sinh ra nghèo khó giờ a nhờ ng ngờ i nghèo, mang lờ i hy vờ ng trong nhờ ng đau khờ cờ a hờ .

Anh chờ em thân mờ n,

"Mờ t hài nhi đờ c sinh ra cho chúng ta" (Is 9:5). Ngài đờ n đờ cờ u chúng ta! Ngài thông báo rờ ng đau khờ và cái ác không có tiờ ng nói sau cùng. Chiờ u theo bờ o lờ c và bờ t công có nghĩa là phờ nhờ n niờ m vui và hy vờ ng cờ a Giáng sinh.

Trong ngày lễ này, tôi nhớ cách riêng đến những người không đến cho mình bất ngờ người bạn những hoàn cảnh như tôi, những người cần giúp đỡ, những người hy vọng, sự an ủi và giúp đỡ, trong khi giúp đỡ những người đau khổ và đến những hành vi của những người ai cô đơn.

Chúa Giêsu sinh ra trong chuồng gia súc, những người được bao bọc trong tình yêu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse. Khi hoá thành nhục thể, Con Thiên Chúa đã thánh hiến tình yêu gia đình. Suy nghĩ của tôi lúc này là đến các gia đình: đến những người không thể đoàn tụ hôm nay, cũng như những người bị bóc lột ở nhà.

Đừng gì Giáng sinh là dịp để mọi người khám phá lại gia đình là cái nôi của sự sống và đức tin; là nơi đón nhận tình yêu thương, để thiêu, tha thứ, liên đới huynh đệ và chia sẻ niềm vui, là nguồn bình an cho toàn thể nhân loại.

Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ !

" Hail, star of the sea,
Nurturing Mother of God,
And ever Virgin
Happy gate of Heaven."
